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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งท่ี 2/2567 เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2567 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ครั้งที ่2/2567 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมพยัคฆา ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 5 

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม  รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพล ทวีนันท์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ 10 

5. รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์   กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์จารุวรรณ คำพา  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา    กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน แก่นค้างพลู ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์ประจำ  กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์กลุ่มผู้สอน  กรรมการ 

รายวิชาทางคลินิก  15 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์กลุ่มผู้สอน กรรมการ 
                                                               รายวชิาทางปรีคลินิก    
10. นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม   ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.15 น. 20 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ทั้งนี้ เนื่องจาก
ประธานติดภารกิจในเวลา 14.30 น. จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาก่อน และประธาน
จะมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษาทำหน้าที่ประธานในวาระที่ 1-3 และวาระที่ 5 ตามลำดับ 
ดังนี้ 
 25 

วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 
1042/2567 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 ได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพล ทวีนันท์ ดำรงตำแหน่งรองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 30 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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1.2 การดำเนินการของคณะกรรมการอัตรากำลังสายวิชาการและปรับโครงสร้างการบริหารวิชาการ 
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ

อัตรากำลังสายวิชาการและปรับโครงสร้างการบริหารวิชาการ โดยคณะกรรมการได้เชิญกองยุทธศาสตร์มาให้ข้อมูล
การกำหนดกรอบอัตรากำลัง ตามแผนอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2566-2570 แต่เนื่องจากกองยุทธศาสตร ์
ใช้ข้อมูลในปีงบประมาณ 2564 มาเป็นกรอบในการคำนวณอัตรากำลัง ข้อมูลจึงมีความคลาดเคลื่อน โดยเฉพาะจำนวน5 

นักศึกษาภาคปกติซึ่งมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากคณะได้ปิดการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 
จึงต้องมีการคำนวณ FTES ใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวลักษณ์ ศรีสุภา ช่วยดำเนินการให้ ทั้งนี้ ในวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 จะได้นำข้อมูลกรอบอัตรากำลังที่คณะได้คำนวณใหม่ ไปหารือกับกองยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็น
ข้อมูลให้คณบดีนำเสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารในการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยที่ประเทศกัมพูชาต่อไป และในส่วนของอัตรากำลังสายสนับสนุน จะมีการประชุมในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 10 

พ.ศ. 2567 นี้  โดยจะได้นำข้อมูลการขอกรอบอัตรากำลังทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ในคราวประชุมครั้งถัดไป 

ที่ประชุมได้อภิปรายในประเด็นของอัตรากำลัง โดยเฉพาะเรื่องกรอบอัตราเกษียณอายุราชการก่อน
กำหนด ที่กองยุทธศาสตร์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ในสายวิชาการ 5 อัตรา และสายสนับสนุน 3 อัตรา ซึ่งที่ประชุมได้
พิจารณาแล้วมีมติไม่เห็นชอบกับร่างกรอบอัตราดังกล่าวโดยวิธีการเวียน  ทั้งนี้ ที่ประชุมในแต่ละฝ่ายจึงได้อภิปราย15 

ข้อดี ข้อด้อยของการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดอีกหลายประเด็น เช่น ควรจะให้บุคลากรที่ไม่ปฏิบัติงานไม่เต็ม
ศักยภาพสามารถเกษียณอายุได้ หรือ หากให้บุคลากรสามารถเกษียณอายุได้ คณะก็จะขาดอัตรากำลังมาทดแทน เป็นต้น 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3 สรุปรายงานค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนมกราคม 2567 20 

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประชุม  
https://kku.world/pk87p   ดังนี้ 

1. เงินทุนสำรองสะสมของคณะ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 จำนวน 76,307,709.88 บาท 
2. รายได้ของคณะ จำนวน 74,426.99 บาท เมื่อรวมรายได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - มกราคม 2567 25 

    มีรายได้ท้ังสิ้น 2,482,551.39 บาท                
     3. รายได้โรงพยาบาลสัตว์ 6,106,402.00 บาท เมื่อรวมรายได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566  

                   - มกราคม 2567 มีรายได้ทั้งสิ้น 22,452,460.33 บาท 
     4. งบประมาณท่ีตั้งไว้ของคณะ 46,996,776 บาท เบิกจ่ายไปทั้งสิ้น  9,063,914.25 บาท  
         คิดเป็นร้อยละ 19.20 30 

     5. งบประมาณท่ีตั้งไว้ของ รพ.สัตว์ 55,278,170 บาท เบิกจ่ายไปทั้งสิ้น 13,241,423 บาท  
         คิดเป็นร้อยละ 23.95  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

https://kku.world/pk87p
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1.4 เรื่องท่ีคณะกรรมการประจำคณะเห็นชอบโดยการเวียน 
  ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 มีเรื่อง
ด่วนที่ต้องเสนอที่ประชุมพิจารณาโดยการเวียน จำนวน 3 เรื่อง ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบแล้ว ดังนี้ 

1) พิจารณากรอบเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยกองยุทธศาสตร์ ได้
กำหนดกรอบอัตราเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด จำแนกเป็นสายวิชาการ จำนวน 5 อัตรา และสายสนับสนุน 5 

จำนวน 3 อัตรา ซึ่งที่ประชุมได้มีมติไม่เห็นชอบ ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/44azn  

2) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2/2566) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม  https://kku.world/s79bb  10 

3) เสนอรับรองการขอเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ I ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 ของ
นางสาวอารยา เหล่าสุวรรณ รหัสนักศึกษา 613180039-5 ในรายวิชาดังนี้ 

716 553  Practice in Vet. Public One Health จาก สญัลักษณ์ I เป็น A  
717 558  Exotic Animal and Wildlife Medicine จาก สัญลักษณ์ I เป็น B+ 
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย15 

การประชุม https://kku.world/de58x  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
1.5 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน20 

การอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2567  ซึ่งรัฐบาลมี
นโยบายในการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนไทย จึงมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิัยและนวตักรรม กำหนดมาตรการ หรือโครงการในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ทุกระดับการศึกษาให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษากำหนดนโยบายและเป้าหมายการ
ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถานศึกษา  จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดจน25 

จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนในการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ และให้พิจารณาจัดให้นิสิตนักศึกษาทุกคน 
สอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม  
https://kku.world/illec  
  มติที่ประชุม รับทราบ 

 30 
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วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
  ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ
คณะ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม 
https://kku.world/w4lff ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้แก้ไขดังนี้ 

 หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 23 เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ไม่มาประชุมจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ บุตรอุดม 5 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพล ทวีนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
เนื่องจากอยู่ระหว่างรอคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

 หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 16  เพ่ิมเติมข้อความ …ทั้งนี ้ ในวาระสืบเนื่องอ่ืนๆ… เป็น …ทั้งนี้ ในวาระ
สืบเนื่องอ่ืนๆ ตั้งแต่ข้อ 3.2-3.10 … 

หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 12 เพ่ิมวาระ 5.2 เนื่องจากบันทึกตกหล่น ดังนี้ 10 

 5.2 การติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน เสนอว่าในคราวประชุมครั้งถัดไป จะขอติดตามเรื่อง
ความคืบหน้าในการดำเนินงาน 2 เรื่อง คือ การดำเนินงานเกี่ยวกับแอพพลิเคชันของคณะ และการจัดเวทีเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการฝึกอบรมจากเงินรายได้คณะ รวมถึง
กลุ่มบุคลากรที่ขออนุมัติใช้งบประมาณในการฝึกอบรมข้ามปีงบประมาณด้วย 15 

        มติที่ประชุม รับทราบ 
มติที่ประชุม เมื่อแก้ไขรายงานการประชุมตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 20 

 3.1 โครงการควบคุมประชากรสุนัขในจังหวัดขอนแก่น ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาปรีคลินิก 
ขอสืบเนื่องเรื่องความคืบหนา้โครงการควบคุมประชากรสุนัขในจังหวัดขอนแก่นตามนโยบายของมหาวิทยาลยั โดยในการ
ประชุมครั้งที่ผ่านมา ประธานรับจะไปประสานกับปศุสัตว์จังหวัดเรื่องการฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัข ในงานวันเกษตร
ภาคอิสาน ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ทักท้วงว่าสถานที่ดำเนินการมีความไม่เหมาะสม แต่เนื่องจากประธานติดภารกิจ 25 

จึงขอสืบเนื่องในครั้งต่อไป 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ ไดใ้ห้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เมื่อประมาณ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา    
มีผู้นำสุนัขจำนวนประมาณ 4-5 ตัวเข้ามาพักในโรงเรือนสุนัข โดยไม่ได้ดำเนินการตามมาตรฐานขั้นตอนการดำเนินงาน 
หรือ Standard Operating Procedure (SOP) เพราะปกติการนำสุนัขหรือสัตว์อ่ืนๆ เข้าพักในโรงเรือน จะต้องแจ้งให้
คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองของคณะทราบเพ่ือดำเนินการตามขั้นตอน เช่นการตรวจโรค เป็นต้น 30 

เมื่อได้สอบถามคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ ก็ไม่ได้รับทราบถึงการนำสุนัขเข้าพักในโรงเรือนแต่อย่างใด 
ต่อมาได้ข้อมูลว่าสุนัขดังกล่าวมาจากโครงการควบคุมประชากรสุนัข ดังนั้น จึงขอติดตามเรื่องนี้ในคราวประชุมครั้งถัดไป 
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  ในอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ ฝากถึงผู้บริหารคณะให้มีมาตรการในการ
คัดกรองบุคคลภายนอกที่จะเข้าไปในบริเวณโรงเรือนหรือคอกสัตว์ เนื่องจากอาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีนำภาพถ่ายหรือข้อมูล
เกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ไปเผยแพร่ในทางเสียหายแก่คณะได้  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 5 

 3.2  การดำเนินงานร้านค้าสวัสดิการ 
  ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ สืบเนื่องเรื่องการดำเนินงานร้านค้าสวัสดิการ โดยในคราวประชุม
ครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมได้เสนอให้จัดทำแผนในการดำเนินงาน ซึ่งได้ดำเนินการแลว้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
การประชุม  https://kku.world/49ubh ดังนี้  
 10 

 
 
 
 
 15 

 
   
 
   ทั้งนี้ ในส่วนของโครงสร้างการบริหารงาน ยังอยู่ในระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
คณะ โดยมีร่างโครงสร้างร้านเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ ดังนี้ 20 

 
 
 
 
 25 

 
 
 
 
 30 
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  ในส่วนของการโอนเงินเงินสะสมและเงินหมุนเวียนเพ่ือเข้าบัญชีเงินรายได้คณะ ยังไม่สามารถ
ดำเนินการได้ เนื่องจากยังติดปัญหาที่ฝ่ายการเงินแจ้งว่า ถ้าจะปิดบัญชีก็ต้องปิดบัญชีทั้งเงินสะสมและบัญชีเงิน
หมุนเวียนพร้อมกัน แตผู่้อำนวยการกองบริหารงานคณะได้ทักท้วงกับฝ่ายการเงินว่าควรปิดบัญชีเงินสะสมของร้านค้า
สวัสดิการเพื่อโอนเข้าบัญชีเงินรายได้ของคณะก่อน แล้วจึงปิดบัญชีเงินหมุนเวียน ซึ่งฝ่ายการเงินไม่ยินยอม ปัญหาจึง
ยังค้างคาอยู่ ซึ่งจะได้ดำเนินการติดตามแก้ปัญหาต่อไป 5 

  ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ได้ขอให้คณะแสดงหนังสือที่มหาวิทยาลัยให้ดำเนินการ
ปิดบัญชีของร้านค้าสวัสดิการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบด้วย ซึ่งผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะแจ้งว่าจะส่งให้ในกลุ่มไลน์
ของคณะกรรมการประจำคณะต่อไป 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
  10 

  3.3 การเข้าพักอาศัยในที่พักชั้น 6 ตามประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัย 
ที่พักอาศัย ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ 
  รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา ได้สืบเนื่องเรื่องการเข้าพักอาศัยของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของสถานศึกษาที่มีข้อตกลงความรว่มมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าคณะกรรมการ
จัดที่พักอาศัย ไม่ได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ของประกาศ ซึ่งรองคณบดีฝ่ายแผนฯ จะได้แจ้งให้คณะกรรมการจัดที่พัก15 

อาศัยทราบ เพ่ือให้การอนุมัติให้เข้าพักอาศัยมีความรอบคอบ รัดกุมยิ่งข้ึน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ได้เสนอเพ่ิมเติมว่าคณะควรมีระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้เข้าพักอาศัย 
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ว่ามีบุคคลใดที่พักอาศัยอยู่ ณ ที่พักชั้น 6 บ้าง ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์  สุวรรณโชต ิ
ได้ให้ข้อมูลอีกทางหนึ่งว่า ถึงแม้จะมีฐานข้อมูล แต่ประตูทางเข้าอาคารพิเชฏฐ ์เหลืองทองคำ ก็ยังเปิดอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง 
ทำให้ไม่สามารถคัดกรองบุคคลที่เข้าออกอาคารได้ ในประเด็นนี้ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งว่าตนเองก็มี20 

ความกังวลในข้อนี้ เพราะคณะยังขาดมาตรการการควบคุมบุคคลเข้าออกอาคารอย่างเป็นรูปธรรม  ซ่ึงจะได้นำเสนอ
ให้คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาต่อไป 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.4 การขยายเวลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของอาจารย์ปองรัตน์ ใจศิล 25 

  ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่องเรื่องการขยายเวลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของอาจารย์
ปองรัตน์ ใจศิล โดยมีเงื่อนไขในการขยายเวลาศึกษาต่อว่า จะต้องรายงานความคืบหน้าในการศึกษาทุกไตรมาส ซึ่ง
ในครั้งนี้จะเป็นการรายงานในไตรมาสที่ 2  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม 
https://kku.world/mtbpw และ https://kku.world/lhe1t ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าตามรายงานของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ได้แสดงเหตุผลและหลักฐานความคืบหน้าในการทำวิจัย โดยมีแนวโน้มที่จะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียน Summer 30 

ปีการศึกษา 2024  แต่ที่ประชุมยังมีข้อสงสัยว่าภาคเรียน Summer ปีการศึกษา 2024 จะตรงกับ พ.ศ. 2567 หรือ 
พ.ศ. 2568 เพราะจะมีส่วนสัมพันธ์กับเงื่อนไขที่อาจารย์ปองรัตน์ ใจศิล แจ้งว่าจะสำเร็จการศึกษาในช่วงเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2567 จึงขอให้ภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่ประสานกับอาจารย์ปองรัตน์ ใจศิล เพ่ือขอรายละเอียดเพ่ิมเติมด้วย 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
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 3.5 การติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานเรื่องต่างๆ ของกรรมการในส่วนของผู้แทนหัวหน้า
สาขาวิชาและผู้ทรงคุณวุฒิ 
  1) แนวทางการสื่อสารกับบุคลากร และการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน เสนอให้คณะจัดกิจกรรมผู้บริหารพบกลุ่มวิชาให้
ครบถ้วน เนื่องจากขณะนี้ ยังมีบางกลุ่มวิชาที่ผู้บริหารยังไม่ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากร และในส่วนของกิจกรรม 5 

Monday morning talk ซึ่งรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษาเป็นประธาน ควรมีเลขานุการในการจดบันทึก
การประชุมว่าได้พูดคุยกันในประเด็นใดบ้าง พร้อมทั้งเผยแพร่ให้บุคลากรทราบผ่านช่องทางต่างๆ  
  2) แผนพัฒนาอาจารย์ 
   รองศาสตราจารย์จารุวรรณ คำพา ได้สอบถามถึงแผนพัฒนาอาจารย์ โดยรองคณบดีฝ่าย
แผนและพัฒนานักศึกษา ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้ได้กำหนดขีดความสามารถของอาจารย์เรียบร้อยแล้ว โดยอาจารย์คณะ10 

สัตวแพทยศาสตร์ ต้องมีขีดความสามารถในด้านสัตวแพทยศาสตร์ศึกษา ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ด้าน
การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และด้านการให้การรักษาพยาบาลเพ่ือรองรับศูนย์ความเป็นเลิศ ซ่ึงฝ่ายบริหารต้องการ
เพ่ิมเข้าไปในข้อตกลงการปฏิบัติงานของอาจารย์แต่ละคนด้วย   รองคณบดีฝ่ายวิชาการได้เสริมว่าเรื่องแผนพัฒนา
อาจารย์นี้ จะอยู่ในหมวดของบุคลากร ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ อัตรากำลังและขีดความสามารถ ซึ่งการดำเนินงานใน
ส่วนนี้จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการอัตรากำลังสายวิชาการฯ อย่างไรก็ตามเห็นว่าอาจารย์ควรมีขีดความสามารถ15 

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN QA และ Outcome base Education (OBE) ซึ่งรองศาสตราจารย์
จารุวรรณ คำพา เสนอว่าควรเชิญวิทยากรที่มีความรู้เรื่องดังกล่าวและอยู่ในวิชาชีพสัตวแพทย์มาบรรยายให้อาจารย์
ในคณะได้รับฟัง ก็จะมีผลดีกว่าวิทยากรที่มีความรู้ด้านการศึกษาแต่ไม่สามารถลงรายละเอียดของวิชาชีพสัตวแพทย์ได้ 
  3) การจัดสรรทุนในระดับบัณฑิตศึกษาแก่นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 3 ราย 
   รองคณบดีฝ่ายวิจยัและวเิทศสมัพันธ์ แจ้งว่าได้ดำเนนิการประกาศให้ทุนแก่นักศึกษาทั้ง 3 ราย20 

เรียบร้อยแล้ว โดยใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ 
  4) ปัญหา อุปสรรค ในการจัดงานชื่นชมยินดีและขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2566 
   รองศาสตราจารย์จารุวรรณ คำพา ได้สอบถามเก่ียวกับการจัดงานชื่นชมยินดีฯ ที่ผ่านมา
ว่ามีนักศึกษาต่างชาติจำนวนหนึ่งดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ซึ่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
รับว่าจะนำข้อท้วงติงไปปรับปรุงการจัดงานในครั้งต่อไป  25 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน แก่นค้างพลู เสนอให้เชญิอดีตคณบดี และอาจารย์ที่เกษียณอายุ
ราชการแล้ว มาร่วมงานด้วย 
  5) สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ 
   ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้กำลังดำเนินการจัดทำ
โปรแกรมเพ่ือให้บุคลากรสามารถค้นหารายชื่อของตนเองว่าเป็นกรรมการชุดใดบ้าง เนื่องจากคณะมีคำสั่งมอบหมาย30 

ให้บุคลากรเป็นกรรมการจำนวนมาก เป็นผลให้บุคลากรบางคนลืมทำหน้าที่ในกรรมการบางคณะ ซึ่งคาดว่าจะแล้ว
เสร็จในเดือนพฤษภาคม 2567 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งท่ี 2/2567 เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2567 

  ในส่วนของการติดตามในประเด็นต่อไปนี้ ขอยกไปติดตามในคราวประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากมีเรื่องที่
ต้องพิจารณาตามวาระหลายประเด็น  
  1) การทำข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศและหน่วยงานภายนอก 
  2) ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
  3) แผนงานที่ช่วยจัดการทุนวิจัย และกลไกสนับสนุนการวิจัย 5 

  4) การจัดทำงบประมาณให้เหมาะสมกับรายรับ และแผนการเพิ่มรายรับของคณะ 
  5) การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 10 

 4.1 การจัดทำงบประมาณเงินรายได้กลางปี ปีงบประมาณ 2567 
  ประธานให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างคำของบประมาณกลางปี 
ปีงบประมาณ 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริหารคณะ ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2567 ให้เสนอของบประมาณกลางปีงบประมาณ 2567 ดังนี้ 

กองบริหารงานคณะ  จำนวนเงิน 1,650,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการ15 

ประชุม https://kku.world/g9w6o  ดังนี้ 

1.งบลงทุน จำนวนเงิน (บาท) 

 รถตู้โดยสาร ขนาด 13 ที่นั่ง 1,650,000 
ทั้งนี้ ในส่วนรถตู้โดยสารของคณะในปัจจุบัน มีจำนวน 5 คัน  สามารถจำแนกได้ ดังนี้ 
- ใช้งานได้ตามปกติจำนวน 2 คัน ได้แก่ทะเบียน นข 6021  และ นข 3416  มีอายุการใช้

งาน 13 ปี และ 18 ปี ตามลำดับ 
- ใช้งานได้แต่ไม่สมบูรณ์ จำนวน 1 คัน ได้แก่ทะเบียน นข 4748 มีอายุการใช้งาน 15 ปี 20 

- ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ (อยู่ในระหว่างขั้นตอนการจำหน่ายพัสดุ)จำนวน 2 คัน  ไดแ้ก่
ทะเบียน นข 1121 และ นข 978  มีอายุการใช้งาน 22 ปีและ 24 ปีตามลำดับ 

 
 
 25 

 
 
 
 
 30 

 

https://kku.world/g9w6o
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งท่ี 2/2567 เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2567 

โรงพยาบาลสัตว์ จำนวน  5,452,200 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม 
https://kku.world/p6fzy   ดังนี้ 

1.งบดำเนินงาน จำนวนเงิน (บาท) 
 1.1 ค่าใช้สอย (ซ่อมลิฟท์อาคารสัตววิทยรักษ์) 363,400 

1.2 ค่าวัสดุ 4,000,000 
2.งบเงินอุดหนุน  

 2.1 โครงการจ้างเหมาบุคลากรภายนอก (Internship)  
     จำนวน 2 อัตรา 

130,000 

3.งบลงทุน   

 เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 2 เครื่อง เครื่องลุ 5,000 บาท 10,000 
ตู้ดูแลสัตว์ป่วยฉุกเฉิน (Elite emergency case care) จำนวน 1 
เครื่อง  

31,000 

พัดลมติดผนัง จำนวน 15 ตัว ตัวละ 2,000 บาท 30,000 
เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 20 ตัว ตัวละ 3,500 บาท 70,000 

4.เงินทุนสำรอง 5%                272,600 
5.สมทบสาธารณูปโภค 5%        272,600 

6.บริหารมหาวิทยาลัย 3%             163,560 

7.กองทุนวิจัยระดับคณะ 1%            54,520 
8.กองทุนวิจัยระดับมหาวิทยาลัย 1%        54,520 

โดยในส่วนค่าวัสดุ จำนวน 4,000,000 บาท นั้น รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ รองคณบดี
ฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ แจ้งว่า เป็นค่าเวชภัณฑ์ ซึ่งมีการปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทบต่อการบริหารจัดการ 

ทั้งนี้ ในส่วนครุภัณฑ์ที่กลุ่มวิชาต่างๆ ทีเ่สนอเพ่ือขอรับงบประมาณกลางปีนั้น ผู้อำนวยการกอง5 

บริหารงานคณะชี้แจงว่าสามารถใช้งบประมาณปกติในการจัดซื้อได้ โดยจะใช้งบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทน 
(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาถึงลำดับความจำเป็น และจะนำเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้ฝ่ายแผนเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 10 

 4.2 การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ทรรศิดา พลอยงาม 
  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ทรรศิดา พลอยงาม อาจารย์จากกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง ซึ่งต้องพิจารณา
ใน 2 ประเด็น คือ การพิจารณาค่างานเพียงพอที่จะขอตำแหน่งหรือไม่ และพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่จะพิจารณา
ผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ผลงานของอาจารย์ทรรศิดา พลอยงาม มีงานวิจัย 15 

1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ประเภท กรณีศึกษา (Case Study) จำนวน 1 เรื่อง ตามลำดับ ดังนี้ 

https://kku.world/p6fzy
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งท่ี 2/2567 เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2567 

1. Neurons of the median preoptic nucleus contribute to chronic angiotensin II -
salt induced hypertension in the rat 

2. Fnterococcus faecium septicemia in a dog: Clinical features and molecular 
screening of virulence genes of Enterococcus 

  คณะกรรมการวิชาการ ได้พิจารณาผลงานพร้อมทั้งแบบ ก.พ.ว.มข. 03 เป็นเบื้องต้นแล้ว จึงเสนอ5 

ให้ที่ประชุมพิจารณาปริมาณงานว่าสมควรกำหนดตำแหน่งในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือไม ่ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่า
ผลงานวิจัยของอาจารย์ทรรศิดา พลอยงาม ควรจะเป็นผลงานที่ได้กระทำในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในส่วนของ 
ก.พ.ว.มข. 03 ยังพิสูจน์อักษรไม่ครบถ้วน  ซึ่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการจะได้นำผลการพิจารณาจากที่ประชุมแจ้งให้อาจารย์
ทรรศิดา พลอยงาม ปรับปรุงแก้ไขใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
    1. ให้ส่งผลงานวิจัยทั้งหมดที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการแล้ว ทั้งงานวิจัยหลัก 10 

                          และงานวิจัยที่มีส่วนร่วม 
    2. ให้อธิบายว่างานวิจัยที่ได้ดำเนินการร่วมกับ University of Minisota ผู้วิจัยมีส่วนรว่มมาก 
                          น้อยเพียงใด 
    3. ให้พิสูจน์อักษรใน ก.พ.ว.มข 03 ให้ครบถ้วน 
    นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์จารุวรรณ คำพา ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา เสนอให้แก้ไขประเด็นผลงาน15 

ที่ไม่ได้ขอจริยธรรมในมนุษย์ เป็น การขอใช้จรรยาบรรณการในสัตว์ทดลอง 
     ในส่วนผู้ทรงคุณวุฒิที่จะพิจารณาคุณภาพของผลงาน ประธานได้เสนอให้ตัดชื่อของตนเองออก 
เนื่องจากเป็นผู้บังคับบัญชา ซึ่งอาจมีส่วนได้ส่วนเสีย และที่ประชุมเสนอเพ่ิมเติมอีก 3 ท่าน รวมเป็นทั้งหมด 12 ท่าน 
  มติที่ประชุม ให้ทบทวนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมอบ
ให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการประสานกับอาจารย์ทรรศิดา พลอยงามต่อไป 20 

  
 4.3 ร่างประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์สนับสนุนงบประมาณการพัฒนา
บุคลากรจากงบประมาณเงินรายได้คณะ 
  ประธานให้ผู้อำนวยการกองบรหิารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศหลักเกณฑ์สนับสนุน
งบประมาณการพัฒนาบุคลากรจากงบประมาณเงินรายได้คณะ เนื่องจากที่ผ่านมามีบุคลากรได้สะท้อนว่างบประมาณที่25 

จัดสรรให้ตามประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 35/2563) ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 มีจำนวนไม่
เพียงพอ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการอบรม สัมมนาต่างๆ มีจำนวนสูงขึ้น โดยเฉพาะการอบรมในทาง
วิชาชีพ จึงได้ร่างประกาศขึ้นใหม่ โดยจะบังคับใช้ในปีงบประมาณ 2568 เป็นต้นไป และได้ผ่านความเห็นขอบจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในคราวประชุมครั้งที่ 3 /2567 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/wvzi1 ดังนี้ 30 

 
 
 
 

https://kku.world/wvzi1
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ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 35/2563) ร่างประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ ฉบับใหม่ 
3. บุคลากรสายวิชาการและสัตวแพทย์ กำหนดวงเงิน
สนับสนุนในการเข้าอบรม สัมมนา ปีละไม่เกิน 10,000 
บาท และเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ปีละ
ไม่เกิน 10,000 บาท เว้นแต่ 

  3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะ หรือกอง
บรรณาธิการวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข ให้เพ่ิม
งบประมาณเพ่ือเข้าร่วมอบรม ประชุม หรือสัมมนา เป็น
ปีละไม่เกิน 20,000 บาท 

  3.2 สัตวแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน ให้เพ่ิม
งบประมาณเพ่ือเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา เป็น
ปีละไม่เกิน 15,000 บาท 

4.บุคลากรสายวิชาการ และสัตวแพทย์กําหนดวงเงิน
สนับสนุนในการเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนาหรือ
นําเสนอผลงานทางวิชาการปีละไม่เกิน 20,000 บาท 
เว้นแต่ 
4.1 กรรมการบริหารหลักสูตร หรือบรรณาธิการหรือ
ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เพ่ิมงบประมาณเพ่ือร่วมการ
อบรม ประชุม สัมมนา หรือนําเสนอผลงานทาง 
วิชาการ เป็นปีละไม่เกิน 30,000 บาท 

4. บุคลากรสายสนับสนุน (ยกเว้นสัตวแพทย์) กำหนด
วงเงินสนับสนุนในการเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา 
ไม่เกินปีละ 5,000 บาท และการเข้าร่วมการนำเสนอ
ผลงานวิจัย ปีละไม่เกิน 5,000 บาท เว้นแต่ 
   4.1 ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ ให้เพิ่ม
งบประมาณเพ่ือเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา เป็น
ปีละไม่เกิน 20,000 บาท 
   4.2 หัวหน้างานให้เพิ่มงบประมาณเพ่ือเข้าร่วมการ
อบรม ประชุม สัมมนา เป็นปีละไม่เกิน 15,000 บาท 
   4.3 หัวหน้างานให้เพิ่มงบประมาณเพ่ือเข้าร่วมการ
อบรม ประชุม สัมมนา เป็นปีละไม่เกิน 10,000 บาท 

 5.บุคลากรสายสนับสนุน (ยกเว้นสัตวแพทย์) กําหนด
วงเงินสนับสนุนในการเข้าร่วม อบรบ ประชุม สัมมนา 
หรือการเข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัย ปีละไม่เกิน 10,000 
บาท เว้นแต่ 
5.1 ผู้อํานวยการกองบริหารงานคณะให้เพ่ิมงบประมาณ
เพ่ือร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา เป็นปีละไม่เกิน 
20,000 บาท 
5.2 หัวหน้างานให้เพิ่มงบประมาณเพ่ือร่วมการอบรม 
ประชุม สัมมนา เป็นปีละไม่เกิน 15,000 บาท 
 

 
  ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยข้อ 4 ในร่างประกาศใหม่ แต่ในส่วนของนักวิทยาศาสตร์ 
และตำแหน่งอ่ืนๆ ที่เป็นสายสนับสนุน ซึ่งอยู่ในข้อ 5 ของร่างประกาศใหม่ เห็นควรว่าจะต้องจำแนกออกจากกัน 
เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์มีความจำเป็นต้องไปเข้ารว่มประชุม อบรม หรือสัมมนาทางวชิาชีพ และอาจจะต้องมีการนำเสนอ
ผลงานมากกว่าสายสนับสนุนทั่วไป  5 

  มติที่ประชุม ให้แก้ไขร่างประกาศในข้อ 5 เสียใหม่ โดยให้นำเสนอในคราวประชุมครั้งถัดไป 
 
 
 
 10 
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วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
  5.1 ขอรับรองการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการสำเร็จการศึกษา
ของ Miss Bamphen Keomoungkhoun นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (ปริญญาเอก 
นานาชาติ) รหัสนักศึกษา 627180004-3 ซึ่งนักศึกษาได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ในวารสาร ในวันที่ 7 5 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม 
https://kku.world/uid9t 
   มติที่ประชุม เห็นชอบในการสำเร็จการศึกษา 
 
เลิกประชุมเวลา 17.15 น. 10 

 
 
 
       (นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม) 
           กรรมการและเลขานุการ 15 

        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
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